

Số: 16 /KL-UBND

Sơn Tây, ngày 05 tháng 01 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA

Về nguồn gốc sử dụng đất, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với thửa đất số 53a, tờ bản đồ 12, diện tích 434,3 m² - Bản trích đo hiện trạng phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây

Thực hiện Luật Thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2010;

Ngày 07/11/2017, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 1352/QĐ-UBND về thanh tra nguồn gốc sử dụng đất, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với thửa đất số 53a, tờ bản đồ 12, diện tích 434,3 m²- Bản trích đo hiện trạng phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây (gọi tắt là Dự án). Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1352/QĐ - UBND ngày 07/11/2017 (gọi tắt là Đoàn Thanh tra 1352) tiến hành thanh tra và đã có báo cáo kết quả thanh tra. Xét Báo cáo của Đoàn Thanh tra 1352, UBND thị xã Sơn Tây kết luận với nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ THANH TRA.

1- Về nguồn gốc sử dụng đất, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với thửa đất số 53a, tờ bản đồ 12, diện tích 434,3 m²- Bản trích đo hiện trạng phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây.

Bà Ngô Thị Hiền trước đây là xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng, gia đình bà cùng sinh sống ổn định trên thửa đất thổ cư (thửa số 71, tờ bản đồ số 13, bản đồ đo đạc năm 2003, diện tích 862m², loại đất: đất ở) tại thôn Mai Trai - phường Trung Hưng (nay là Tổ dân phố 4 - phường Trung Hưng).

Năm 1985, xã Trung Hưng (nay là phường Trung Hưng) có chủ trương về việc triển khai mở rộng đường ngõ xóm. Để có đất mở rộng đường, Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng đã vận động một số hộ dân hiến một phần diện tích đất thổ cư, đổi lại Hợp tác xã giao cho các hộ phần diện tích đất tại vị trí khác để sử dụng. Thực hiện sự vận động của Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng, hộ bà Ngô Thị Hiền đã tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trên một phần thửa đất để bàn giao cho Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng thi công mở rộng đường nhưng



không rõ về diện tích đất được cắt để làm đường. Sau đó, Hợp tác xã đã giao cho hộ bà Ngô Thị Hiền một thửa đất để sử dụng với diện tích 10 thước ($240m^2$) tại xứ đồng Giộc Đầm. Việc giao đất không được thực hiện bằng văn bản (ông Nguyễn Văn Thanh - nguyên Đội trưởng Đội sản xuất đã trực tiếp đến chỉ vị trí thửa đất cho hộ bà Ngô Thị Hiền). Từ những năm 1990 trở về trước, hộ bà Ngô Thị Hiền sử dụng thửa đất được đổi tại xứ đồng Giộc Đầm với mục đích cấy lúa do chưa có nhu cầu làm nhà ở (*Bà Ngô Thị Hiền có một con trai là liệt sỹ, một con trai là ông Phùng Văn Hiệp thời điểm đó đi lao động ở nước ngoài và một con gái đã đi lấy chồng*). Đến nay thửa đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án: Xây dựng Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Thể hiện trong bản đồ đo đạc phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án là thửa đất số: 53a, tờ bản đồ 12, diện tích $434,3 m^2$.

Cùng thời điểm năm 1985, tương tự hộ bà Ngô Thị Hiền, Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng đã giao đất cho hai hộ hiến đất thổ cư để mở rộng đường liên thôn gồm: hộ ông Phùng Ngọc Vĩnh và hộ bà Phùng Thị Sính.

Hộ ông Phùng Ngọc Vĩnh được Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng giao đất tại xứ Đồng Miếu, hiện đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định trên thửa đất được giao. Tại thời điểm thanh tra, thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện nằm trong chỉ giới GPMB dự án: Xây dựng Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây (*đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thị xã đã ban hành Dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB với $240m^2$ đất ở và $138m^2$ đất trồng cây lâu năm*).

Hộ bà Phùng Thị Sính được giao đất tại xứ đồng Dương Vườn. Do không có nhu cầu sử dụng, hộ bà Phùng Thị Sính đã giao lại thửa đất cho em gái là bà Phùng Thị Dẻo quản lý, sử dụng. Hiện tại, thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00703 QSDĐ/TH, UBND thị xã Sơn Tây cấp ngày 26/11/2004 cho ông Lê Hồng Duy và bà Phùng Thị Dẻo, diện tích $267m^2$, tại thôn Mai Trai, xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Toàn bộ nội dung về chủ trương mở rộng đường ngõ xóm và việc đổi đất nêu trên không có hồ sơ lưu tại Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng và UBND phường Trung Hưng mà được Đoàn Thanh tra xác minh với các ông bà là đại diện UBND phường Trung Hưng, Ban quản lý Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Trung Hưng, Tổ dân phố 4 và một số công dân sinh sống tại thời điểm sử dụng đất và biết rõ nguồn gốc thửa đất của hộ bà Ngô Thị Hiền.

Ngoài ra, gia đình bà Ngô Thị Hiền cung cấp 02 loại giấy tờ liên quan:

- Đơn xin xác nhận đổi đất của bà Ngô Thị Hiền (đơn đề ngày 04/10/1991), có xác nhận của ông Nguyễn Văn Thanh - nguyên Đội trưởng đội sản xuất số 4 - Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng ngày 08/11/1991 và xác nhận của ông Phùng Văn Dương - Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng ngày 20/4/1992.

- Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất có xác nhận của cán bộ địa chính là ông Phùng Văn Toại ngày 05/4/1997, ký và đóng dấu của ông Phùng Văn Nho - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng.

2. Về diện tích, loại đất.

Theo nội dung trong đơn xin xác nhận đổi đất của bà Ngô Thị Hiền (đơn đề ngày 04/10/1991) thì tại thời điểm đổi đất, diện tích đất hộ bà Ngô Thị Hiền được giao là 10 thước (bằng 240m²).

Sổ dã ngoại, bản đồ 299 (1985) thể hiện: Thửa đất hộ bà Ngô Thị Hiền sử dụng là một phần diện tích đất của thửa đất số 297, tờ bản đồ số 05, diện tích: 368m², loại đất: lúa màu, không ghi tên chủ sử dụng, tuy nhiên phần ghi chú có ghi: "bà Độ thổ cư" (Độ là tên của chồng bà Ngô Thị Hiền).

Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất có xác nhận của cán bộ địa chính là ông Phùng Văn Toại ngày 05/4/1997, ký và đóng dấu của ông Phùng Văn Nho - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng chứng nhận hiện trạng sử dụng đất cho ông Phùng Văn Hiệp (con trai bà Ngô Thị Hiền), thôn Mai Trai, xã Trung Hưng sử dụng (không ghi số thửa), số tờ bản đồ 05, diện tích 327m²; vị trí: phía Đông Nam giáp hộ ông Được, phía Đông Bắc giáp đường đi, phía Tây Nam giáp cánh đồng.

Năm 2002, khi đo đạc bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thể hiện trong sổ mục kê là thửa đất số 37, tờ bản đồ số 19, diện tích 432m², đứng tên chủ sử dụng là ông Phùng Văn Hiệp (là con trai bà Ngô Thị Hiền), loại đất: đất vườn.

Năm 2010, khi đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Dự án, thửa đất có số hiệu 53a, tờ bản đồ 12, diện tích 434,3 m², loại đất: ODT (đất ở đô thị).

Kết quả xác minh của Đoàn Thanh tra 1352 với đại diện Lãnh đạo UBND phường Trung Hưng, Tổ trưởng Tổ dân phố 4 và một số công dân biết rõ nguồn gốc thửa đất của hộ bà Ngô Thị Hiền đã khẳng định:

"Khi các hộ tháo dỡ các công trình xây dựng, Hợp tác xã đã đổi cho các hộ thửa đất khác để sử dụng. Vị trí đất đổi theo nguyện vọng của hộ. Lúc đổi đất

cũng không xác định rõ diện tích đổi đất, mà hộ lựa chọn vị trí nào sẽ đổi nguyên cả thửa đất đó”.

“Sau khi cắt đất cho các hộ dân, Hợp tác xã không quản lý các thửa đất đó nữa, do đó các thửa đất này không có trong hồ sơ quản lý về đất nông nghiệp của Hợp tác xã... Các thửa đất đã được đổi đều là đất nông nghiệp nhưng tiếp giáp khu dân cư để sau này phù hợp với quy hoạch khu dân cư.”

Như vậy, thửa đất số 53a, tờ bản đồ 12, diện tích 434,3 m²- Bản trích đo hiện trạng phục vụ công tác GPMB Dự án do hộ bà Ngô Thị Hiền quản lý và sử dụng được xác định là đất nông nghiệp, tiếp giáp khu dân cư tại thời điểm đổi đất. Hiện tại, thửa đất phù hợp với quy hoạch khu dân cư.

Sở dĩ có sự chênh lệch về diện tích thửa đất từ khi đổi đất đến khi đo đạc hiện trạng phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Dự án là do: Khi Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng giao đất cho hộ bà Ngô Thị Hiền đã không đo đạc diện tích chính xác của thửa đất, nhưng đây là thửa ruộng có bờ thửa rõ ràng, hộ bà Ngô Thị Hiền đã sử dụng vào mục đích cấy lúa (không tranh chấp) cho đến khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án và trong quá trình sử dụng, gia đình bà Ngô Thị Hiền có khai hoang thêm một phần diện tích khác.

3. Quá trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với chủ hộ là bà Ngô Thị Hiền, TDP4, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây.

Khi thực hiện Dự án, hộ bà Ngô Thị Hiền có 04 thửa đất thuộc phạm vi Dự án bị thu hồi, trong đó: Thửa đất số 53 (gồm 02 thửa: 53a và 53b), tờ bản đồ 12, có diện tích 463,8m² (trong đó: thửa 53a, diện tích 434,3m²; thửa 53b, diện tích 29,5m²).

* Biên bản kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ công tác GPMB thực hiện Dự án của Tổ công tác Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Sơn Tây ngày 13/9/2010, thể hiện diện tích các thửa đất thu hồi của hộ bà Ngô Thị Hiền, trong đó có thửa đất số 53a, tờ bản đồ số 12, diện tích 434,3m² trùng khớp Hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Hoa màu trên đất có: Lúa tẻ.

* Ngày 15/11/2010, UBND phường Trung Hưng xác định về loại đất, nguồn gốc, thời điểm bắt đầu sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án, chủ hộ là bà Ngô Thị Hiền. Cụ thể:

- Tổng diện tích thu hồi là 478,3m² thuộc đất công ích của phường Trung Hưng, trong đó: Đất khác (đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm): 76,7m² + 434,3m²;

- Nguồn gốc sử dụng đất: đất sử dụng ổn định trước 15/10/1993.

* Quyết định thu hồi đất:

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND thị xã Sơn Tây về việc thu hồi 478,3m² đất nông nghiệp của hộ bà Ngô Thị Hiền tại các xứ đồng Dộc, Bờ Hào, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây; để Tập đoàn phát triển nhà và đô thị thực hiện dự án: Xây dựng Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Ngày 18/11/2011, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án kèm theo phương án số 39: Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với chủ hộ là bà Ngô Thị Hiền, cụ thể:

* **Phần bồi thường:** Hộ bà Ngô Thị Hiền được bồi thường đối với: Diện tích đất nông nghiệp trồng cây hàng năm được Nhà nước giao theo nghị định 64/CP bị thu hồi trong dự án: 478,3m² và diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi do UBND phường quản lý giao cho hộ gia đình, cá nhân nhận đấu thầu, giao khoán: 511m²; Hoa màu trên đất: Lúa tẻ: 989,3m².

* **Phần hỗ trợ:** Hộ bà Ngô Thị Hiền được hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong địa giới hành chính Phường, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất, thường bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đối với đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường và hỗ trợ khác. Tổng kinh phí hỗ trợ là: 331.577.400 đồng.

* **Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo phương án chi tiết là:** 409.971.500 đồng.

Hộ bà Ngô Thị Hiền không nhận tiền do không đồng ý với việc xác định loại đất đối với diện tích 478,3m²(76,7m² + 434,3m²) là đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm.

Kết quả xác minh cho thấy: Tại thời điểm GPMB, khi thực hiện kê khai về đất đai, tài sản, công trình trên đất, hộ bà Ngô Thị Hiền không có giấy tờ về đất và không cung cấp được hồ sơ, tài liệu để làm căn cứ xác định loại đất, do đó, UBND phường Trung Hưng đã xác định toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm là đất công ích. Tuy nhiên, UBND phường Trung Hưng cũng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh thửa đất hộ bà Ngô Thị Hiền sử dụng nằm trong phạm vi GPMB Dự án là đất công ích.

Cuối năm 2016, ông Phùng Văn Hiệp (con trai bà Ngô Thị Hiền) tìm lại được giấy tờ về việc đổi đất nên đã cung cấp cho UBND phường Trung Hưng gồm: Đơn xin xác nhận đổi đất của bà Ngô Thị Hiền ngày 04/10/1991 và Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất có xác nhận của cán bộ địa chính là ông Phùng Văn Toại ngày 05/4/1997, ký và đóng dấu của ông Phùng Văn Nho - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng.

Ngày 17/3/2017, UBND phường Trung Hưng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến khu dân cư với thành phần cuộc họp gồm: đại diện UBND phường Trung Hưng, Tổ trưởng Tổ dân phố 4 và một số hộ dân đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của thửa đất đó khẳng định: “Năm 1985 Hợp tác xã có mở rộng đường thôn, có lấy vào một phần đất ở của hộ bà Ngô Thị Hiền. Lúc đó Hợp tác xã đã trả cho bà Hiền thửa đất hiện nay nằm trong Dự. Nguồn gốc là đất nông nghiệp của hộ ông Phùng Văn Tĩnh. Sau khi được đổi đất bà Ngô Thị Hiền sử dụng ổn định từ năm 1985 đến nay. Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm.”

Giấy xác nhận ngày 26/4/2017 của UBND phường Trung Hưng xác định thửa đất số 53a, tờ bản đồ 12, diện tích 434,3 m²- Bản trích đo hiện trạng phục vụ công tác GPMB Dự án là đất trồng cây hàng năm, có nguồn gốc, thời điểm bắt đầu sử dụng đất: “Năm 1985 Hợp tác xã có mở rộng đường thôn, có lấy vào một phần đất ở của hộ bà Ngô Thị Hiền. Lúc đó Hợp tác xã đã trả cho bà Hiền thửa đất hiện nay nằm trong dự án Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú. Nguồn gốc là đất nông nghiệp của hộ ông Phùng Văn Tĩnh. Sau khi được đổi đất bà Ngô Thị Hiền sử dụng ổn định từ năm 1985 đến nay. Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm.”

Đến nay, UBND Thị xã chưa thực hiện điều chỉnh Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với chủ hộ là bà Ngô Thị Hiền phê duyệt kèm theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án: xây dựng Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây.

B. KẾT LUẬN.

Thửa đất số 53a, tờ bản đồ 12, diện tích 434,3 m²- Bản trích đo hiện trạng phục vụ công tác GPMB dự án: Xây dựng khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây do hộ bà Ngô Thị Hiền sử dụng có nguồn gốc được Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng giao năm 1985 (với diện tích 10 thước = 240 m², vị trí tại khu vực Bồ Đề hay còn gọi là Giộc Đầm) sau khi gia

đình hiến một phần diện tích đất thổ cư cho xã để thực hiện chủ trương mở rộng đường ngõ xóm. Việc đổi đất của hộ bà Ngô Thị Hiền đã được xác nhận tại:

- Đơn xin xác nhận đổi đất của bà Ngô Thị Hiền (đơn đề ngày 04/10/1991), có xác nhận của ông Nguyễn Văn Thanh - nguyên Đội trưởng đội sản xuất số 4 - Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng ngày 08/11/1991 và xác nhận của ông Phùng Văn Dương - Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng ngày 20/4/1992.

- Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất có xác nhận của cán bộ địa chính là ông Phùng Văn Toại ngày 05/4/1997, ký và đóng dấu của ông Phùng Văn Nho - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng.

- Phiếu lấy ý kiến khu dân cư ngày 17/3/2017 của UBND phường Trung Hưng.

Sau khi nhận diện tích đất trên, hộ bà Ngô Thị Hiền sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho đến khi nhà nước thực hiện Dự án.

Khi đo đạc hiện trạng khu đất thu hồi phục vụ công tác GPMB Dự án, diện tích đo đạc thực tế của thửa đất là 434,3m².

Các thửa đất Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng đổi cho các hộ hiến đất cùng thời điểm hộ bà Ngô Thị Hiền năm 1985 là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, Ban quản lý Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng đã quy định vị trí thửa đất đổi là đất tiếp giáp khu dân cư để các hộ dân có thể xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất sau này. Đến nay, các hộ đều đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định trên thửa đất được giao (thửa đất bà Phùng Thị Sính được Hợp tác xã nông nghiệp Trung Hưng giao đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; thửa đất hộ ông Phùng Ngọc Vĩnh được giao đã được lên phương án bồi thường, hỗ trợ với loại đất là đất ở); riêng hộ bà Ngô Thị Hiền do chưa có nhu cầu nhà ở nên chưa xây dựng.

C. CHỈ ĐẠO CỦA UBND THỊ XÃ SƠN TÂY.

Căn cứ kết quả xác minh và kết luận thanh tra nêu trên, UBND thị xã Sơn Tây chỉ đạo như sau:

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ & tái định cư dự án xây dựng KĐT Mai Trai - Nghĩa Phú (Trung tâm phát triển quỹ đất Thị xã là cơ quan thường trực) tham mưu UBND Thị xã báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố đề nghị UBND Thành phố xem xét, cho phép UBND Thị xã thực hiện chính sách đặc thù trong Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ gia đình bà Ngô Thị Hiền, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.



- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Trung Hưng và các phòng, ban liên quan phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất Thị xã thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kết luận thanh tra về nguồn gốc sử dụng đất, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với thửa đất số 53a, tờ bản đồ 12, diện tích 434,3 m²- Bản trích đo hiện trạng phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. UBND thị xã Sơn Tây yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã Sơn Tây (qua Thanh tra thị xã) để tổng hợp.

Nơi nhận

- UBND thành phố Hà Nội;
- Thanh tra T.P Hà Nội;
- TT Thị uỷ Sơn Tây;
- Chủ tịch, các PCT- UBND thị xã Sơn Tây;
- HĐ BT, HT & TĐC Dự án KĐT Mai Trai - Nghĩa Phú;
- Trung tâm PT quỹ đất tx;
- Phòng TNMT tx;
- UBND P Trung Hưng;
- Trang thông tin điện tử Thị xã;
- Lưu: VP, TTr, Đoàn 1352, D.Th (15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

